

UBND QUẬN LÊ CHÂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NIỆM



BÀI DỰ THI
“NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC
VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG”
NĂM 2024

Họ và tên : *Hà Kiều Anh*

Sinh ngày : 17/02/2014

Lớp : 5A5

Trường : Tiểu học Vĩnh Niệm

Số 411 - Thiên Lô - Vĩnh Niệm

Lê Chân - Hải Phòng

HẢI PHÒNG, THÁNG 10/2024

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên : Hà Kiều Anh

Sinh ngày : 17/02/2014

Lớp : 5A5

Trường : Tiểu học Vĩnh Niệm

Số 411 - Thiên Lôì - Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng

Số điện thoại: 0394767616

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NIỆM

MÃI TRONG EM !

Mỗi khi nhắc đến mái trường Tiểu học Vĩnh Niệm của em, trong lòng em lại dâng lên cảm xúc rất tự hào. Mỗi ngày đến trường với em là một ngày vui, em được gặp thầy cô và bạn bè, được học thêm nhiều kiến thức bổ ích, cùng với đó em sẽ có thêm những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ học trò. Trường Tiểu học Vĩnh Niệm chính là ngôi nhà thứ hai của em, nơi sẽ lưu giữ cho em những kỉ niệm đẹp, hoài bão và chấp cánh cho những ước mơ của em. Thầy cô giáo là những người dìu dắt, dạy dỗ em cho những bài học hay. Với em thầy cô giáo là những người cha, người mẹ thứ hai của em vậy.



Em cảm thấy rất vui mỗi khi đến trường được chơi với các bạn , được học những bài học mới từ thầy cô. Thầy cô giảng dạy chăm sóc chúng em rất an cần và tỉ mỉ. Khi em mệt thầy cô luôn quan tâm, hỏi thăm và dẫn em xuống phòng y tế của nhà trường để thăm khám. Khi em có nỗi buồn trong lòng thì em luôn nhận được những lời an ủi, động viên từ thầy cô và bạn bè. Ở trường em cũng được tham gia

rất nhiều các hoạt động như: Viết chữ đẹp, kể chuyện về Bác Hồ, vẽ tranh Điện Biên Phủ và em cũng đã nhận được rất nhiều những giải thưởng qua các cuộc thi. Được nhận giải thưởng của các cuộc thi em cảm thấy rất vui, cảm thấy biết ơn công lao dạy dỗ, dìu dắt của thầy cô.



Thời gian trôi đi quá nhanh, mới ngày nào em được mẹ đưa đến trường Tiểu học Vĩnh Niệm để làm hồ sơ cho em bước vào lớp 1, mà năm nay em đã là học sinh cuối cấp. Em cùng các bạn học sinh khối 5 của trường đã là những người anh, người chị, là những cánh chim đầu đàn. Chúng em cảm thấy thật hãnh diện, muốn làm những tấm gương sáng cho các em noi theo. Chúng em luôn cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để có được những thành tích cao trong học tập, là những người con ngoan trò giỏi thầy cô được vui lòng và tự hào về chúng em. Khi nghĩ tới em sắp phải rời mái trường Tiểu học Vĩnh Niệm, với thầy cô và bạn bè thì em cảm thấy rất

buồn. Em chỉ mong mái trường, thầy cô và bạn bè sẽ không bao giờ rời xa em.



Dù năm học tiếp theo em sẽ không còn được học tập ở mái trường Tiểu học Vĩnh Niệm nữa, nhưng với em ngôi trường mãi là ngôi nhà thứ hai của em. Những kỉ niệm đẹp của em về mái trường, về thầy cô và bạn bè em sẽ luôn mang theo và không thể nào quên. Em luôn mong thầy cô luôn có nhiều sức khỏe để tiếp tục dạy dỗ, dìu dắt các em học sinh khóa sau. Mong mái trường của em ngày càng khang trang và hiện đại hơn. Em sẽ tiếp tục cố gắng học tập thật tốt, phát huy những bài học mà thầy cô đã dạy cho em để thật xứng đáng là học sinh của trường. Yêu lắm mái trường thân yêu của em!!!

